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คณะทํางานผูเขารวมประชุม 
1.  ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ /  

ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. อาจารยสนิท สิทธิ รองประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นางศรีกุล  นันทะชมภู หัวหนางานเลขานุการ 
4. นายสมชาย  อารยพิทยา หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา 
5. นายวุฒิพล คลายทิพย หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
6. นายประวิทย วิมานทอง หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
7. นางพรสวรรค ดวงบาล หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
8. นางอุทัยวรรณ จิโน นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
9. นายสุรเดช ไชยมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10. นายนิพนธ พิมาสน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนายชางเทคนิค 
11. นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ พนักงานราชการ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12. นางสาวนพมาศ สุขใจ พนกังานราชการ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13. นายอุดมวิทย นักดนตรี พนักงานราชการ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14. นายคลอก ประถมทรัพย พนักงานราชการ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15. นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
16. นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร 
17. นายสมพงษ วงศใหญ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
18. นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค นักภูมิสารสนเทศ 
19. นางสาวลัดดาพร ละออง คนงาน 
20. นายปริญญา ธะนันต พนักงานโสตทัศนศึกษา 
 



รายชื่อ E-Mail Address บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.  ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง  E-Mail : siri_u@mju.ac.th 

2. อาจารยสนิท สิทธิ  E-Mail : snit@mju.ac.th 

3. นางศรีกุล  นันทะชมภู  E-Mail : srikul@mju.acth 

4. นายสมชาย  อารยพิทยา E-Mail : somchai@mju.ac.th  

5. นายวุฒิพล คลายทิพย  E-Mail : superf@mju.ac.th 

6. นายประวิทย วิมานทอง E-Mail : pravit@mju.ac.th 

7. นางพรสวรรค ดวงบาล E-Mail : pornsawa@mju.ac.th 

8. นางอุทัยวรรณ จิโน  E-Mail : sriwicha@mju.ac.th  

9. นายสุรเดช ไชยมงคล  E-Mail : surdet@mju.ac.th  

10. นายนิพนธ พิมาสน  E-Mail : nipon.p@mju.ac.th 
11. นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ ์ E-Mail : apinya_kitty@mju.ac.th 

12. นางสาวนพมาศ สุขใจ E-Mail : noppamas@mju.ac.th 

13. นายอุดมวิทย นักดนตรี E-Mail : udomwit@mju.ac.th 

14. นายคลอก ประถมทรัพย E-Mail :  prathomsap@mju.ac.th 

15. นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล E-Mail : suppawan@mju.ac.th 

16. นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก E-Mail : sumalee@mju.ac.th 

17. นายสมพงษ วงศใหญ  E-Mail : sompong_itc@mju.ac.th 

18. นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค  E-Mail : komolnark@mju.ac.th  

19. นางสาวลัดดาพร ละออง E-Mail : luddapor@mju.ac.th 

20. นายปริญญา ธะนันต  E-Mail : prinya-t@mju.ac.th 
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เร่ิมการประชุม เวลา 09.15 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
 ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง (ประธานฯ) ไดกลาวในที่ประชุมดังนี้ 

1) เร่ืองการมีวินัยในการทํางาน เนื่องจากตอไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการ
ขยายตัวตอไป ดังนั้นเพื่อใหการขยายตัวเปนไปอยางมีทิศทาง อธิการบดีไดกําชับในเรือ่ง
ของการทําหนาที่ตามบทบาทของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังนั้นจึงฝากใหทุกคน
รักษาระเบียบวินัยในการทํางานไวดวย 

2) เมื่ออาคารเรียนรวมตรวจรับเสร็จ บุคลากรบางสวนจะตองไปประจําการอยูที่อาคารใหม  
3) มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมกับสํานักพระราชวัง โดย

มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเปนองคประธาน และมอบหมายใหประธานฯ รับผิดชอบ 
ดังนั้นในอนาคตจะมีงานในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักพระราชวัง 
จึงขอใหทุกคนเตรียมตัว 

1.2 รายงานการมาปฏิบัติงานราชการประจําเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ 
  ประธานฯ ไดกลาวในที่ประชุมวา ขอใหทุกคนรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของ
ราชการ ใหมีการบันทึกการมาทํางาน การลา แจงใหหัวหนาทราบ รวมถึงใหมีการบันทึกเหตุผล
การมาสาย การขาดงานไวดวย 
1.3 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 นางศรีกุล  นันทะชมภู (หัวหนางานเลขานุการ) ไดแจงในที่ประชุมวา ไดจัดทําโครงการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเปนการพัฒนาตนเองของบุคลากร และเสนอใหมีการ
ฝกอบรมโปรแกรมพัฒนาทางดานแอนนิเมชันกับนักศึกษาฝกงาน เนื่องจากมีความสามารถสูง
และไดรับใบรับรองประกาศนียบัตรในการใชโปรแกรมแลว ในชวงเวลา 8.30-9.30 น.  
 ประธานฯ  ไดกลาวในที่ประชุมวาเรื่องภาษาเปนเรื่องที่สําคัญ ซ่ึงนอกเหนือจาก
การศึกษาเพื่อเรียนตอแลวยังเปนการแสดงถึงภาวะความเปนผูนําอีกดวย จึงขอใหทุกคนหมั่น
ฝกฝนใหมีความชํานาญอีกดานหนึ่งดวย 
1.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
 นางศรีกุล  รายงานวา  รศ . เพ็ญรัตน  หงษวิทยากร  รองอธิการบดีฝ ายคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา ใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 5 ของเดือน จึงขอใหทุกคน
ตรวจสอบความเปนไปไดของแผนปฏิบัติงาน  ซ่ึงถาไมสามารถดําเนินการไดใหแจง         
นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล อีกทั้งขอใหทุกฝายทําแผนงานวิจัยเพื่อสนองแผนยุทธศาสตรของ
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มหาวิทยาลัย และขอใหทุกคนวางแผนงานที่นอกเหนือจากงานประจํา ที่สนองแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย ดวย  

ประธานฯ กลาวในที่ประชุมวา ขอใหทุกฝายไปดําเนินการจัดทําและในงานระบบ
ทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร ขอใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสามารถจัดใหเปนผลงานของ
ศูนยฯ  เพื่อใช เปนฐานขอมูลในการวางแผนงานทางดานระบบเครือขายและใหบริการ
อินเตอรเน็ตตอไป 
1.5 การมอบหมายงานของแตละฝาย 
 หัวหนาเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากการปฏิบัติงานของนายอุดมวิทย 
นักดนตรี ฝายวิจัยและพัฒนาไดมีความสนใจและรับผิดชอบงานทางดานสตูดิโอ ซ่ึงทับซอนกับ
งานฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ จึงอยากเปลี่ยนแปลงโยกยายบุคลากรของฝาย
ดังกลาว 
 ประธานฯ มีความคิดเห็นวาแมวาจะมีการแบงฝาย แตขอใหมีการชวยเหลืองานกัน 
ทํางานรวมกัน เพื่อใหองคกรเขมแข็ง ไมอยากใหมีการแยกผลงาน ใหทํางานเปนทีม ซ่ึงในการ
ปฏิบัติจึงอยากใหเปนการแบงเนื้องานทางดานสตูดิโอ ระหวางฝายวิจัยและพัฒนา และฝาย
ฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ สําหรับตอนนี้ขอใหยึดชื่อฝายตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
และทุกคนสามารถทํางานแทนกันได 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2549 
ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2549 วันที่ 27 มกราคม 2549 
 

วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา 
3.1 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามหัวขอดังนี้   

1) การรณรงคใหใชเมลของมหาวิทยาลัย 
2) ปญหาระบบ SAN 
3) ปญหา Network ชา 
4) วารสาร IT 
5) การแบงพื้นที่ใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับอาจารย   

นายวุฒิพล คลายทิพย หัวหนาฝายฯ ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
1) การรณรงคใช E-Mail Address ( .mju.ac.th) ไดมีการรณรงคใช โดยเริ่มจากเจาหนาที่

บุคลากร ภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกอนเปนอันดับแรก พบวาไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี 
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2) ระบบ Network จะชา ในชวงเวลากลางวัน จึงจะดําเนินการรณรงคใหใชชวงกลางคืน
มากขึ้น และจะขยายพื้นที่การใหบริการไปในสวนบานพักและแฟลตขาราชการตอไป 

3) วารสาร IT ฉบับที่หนึ่ง พิจารณาแลววายังมีความซ้ําซอนของเนื้อหา และไมมีเปาหมายที่
ชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีแกไขในฉบับตอมา และในสวนผูรับผิดชอบเปนบรรณาธิการ 
อยากใหมีการหมุนเวียนปละหนึ่งฝาย แทนการหมุนเวียนในทุกเดือน 

4) การแบงพื้นที่ใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับอาจารย เนื่องจากมีปญหาในเรื่องการสืบคน
ขอมูลจากอินเตอรเน็ตของอาจารย จะโหลดขอมูลไดชา ดังนั้นจึงไดดําเนินการแกไข
ปญหาโดยการขอ IP Address มาเก็บไวและขยาย Bandwidth เพื่อใหสามารถโหลดได
เร็วขึ้น สําหรับ Bandwidth ตางประเทศ กําลังดําเนินการขอขยายเพิ่มเปน 10/3 M 

  นายสุรเดช ไชยมงคล ไดรายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับปญหาของระบบ SAN ซ่ึงมีปญหาวา เมื่อ
ไฟดับ จะตองมีการกําหนด Config (Re-Config) ใหเครื่องใหม ซ่ึงขณะนี้ทางบริษัทไดดําเนินการแกไข
ปญหาแลวโดยลงไดรเวอรให และกําหนดใหมีการหนวงเวลาในการบูตเครื่องคอมพิวเตอรใหม เพื่อให
ระบบ SAN พรอม สําหรับขอมูลที่ถูกเก็บไวในระบบ SAN ไดแก Web E-Learning, E-Mail และ
ฐานขอมูลจากสํานักหอสมุด 
 นางอุทัยวรรณ จิโน ไดรายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับการใหบริการอินเตอรเน็ต ดังนี้  

1) การใหบริการอินเตอรเน็ต เครื่องเชาจากบริษัท IS มีโปรแกรมควบคุมเวลาในการใชงาน
สามารถที่จะสรุปการใชเครื่องได แตสําหรับบริษัท PTNS ไมมีโปรแกรมคุมเวลา จึง
กําลังดําเนินการขอซื้อโปรแกรมตอไป และในการใชบริการอินเตอรเน็ตผาน Wireless 
LAN นั้น ไมสามารถตรวจสอบการใชบริการได  

2) สถิติการใชบริการอินเตอรเน็ต เดือนกุมภาพันธมีผูใชบริการทั้งสิ้น 463 คน เวลารวม 
8,597 ช่ัวโมง โดยใชเวลาสูงสุดทั้งสิ้น 106 ช่ัวโมง นักศึกษาใชติดตอกันนานสูงสุด 93 
ช่ัวโมง  

3) ปญหาที่พบในการใหบริการอินเตอรเน็ต มีดังนี้ 
3.1) การใหบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรที่เชามา บริษัทจะสงชางเทคนิคมาเดือนละ

คร้ัง เนื่องจากไมไดทําสัญญาใหมีชางเทคนิคประจําที่ศูนยฯ ทําใหเกิดปญหาใน
การใชงาน 

3.2) การใชรหัสผาน เนื่องจากนักศึกษามักจะสับสนในการใชรหัสผานระหวาง
รหัสผานที่ ศูนยฯ กําหนดใหกับรหัสผานที่ไดจากสํานักทะเบียน ซ่ึงทางรหัสผาน
ของสํานักทะเบียนกําหนดโดยใชเลขวันเดือนปเกิด ซ่ึงนักศึกษาจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดดวยตนเอง แตปญหาคือรหัสผานที่แกไขไมไดมีการแกไข
ในชุดที่ศูนยฯ กําหนดใหดวย ซ่ึงการแกไขจะตองกําหนดวาใครจะเปนผูกําหนด
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รหัสผานหลัก ซ่ึงในทางปฏิบัติการใชรหัสผานจากสํานักทะเบียนเปนหลักไม
สามารถดําเนินการได 

3.3) ขณะนี้ Access Point ที่หอ 8 และโรงอาหารเสีย กําลังอยูในขั้นตอนการแกไข
ปรับปรุง 

4) จากการทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการอินเตอรเน็ต พบวามีความพึง
พอใจในระดับพอใช แตสําหรับการใช E-Mail Address ของนักศึกษายังใชนอย  

5) การจางงานนักศึกษาชวยงาน ไดจัดเปน 3 ชวงเวลา คือ 8.30-16.00 น. 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร-อาทิตย โดยจะเปดฝกอบรมใหกับนักศึกษากอนปฏิบัติหนาที่ ในเรื่องการ
เขาเว็บไซด การใชโปรแกรมปองกันไวรัส การซอมบํารุงเบื้องตน ซ่ึงการซอมเครื่องเชา
ไมสามารถทําเองได ตองใหบริษัทมาดําเนินการ 

ขอเสนอแนะในที่ประชุมมีดังนี้ 
ประธานฯ ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  เนื่องจากในอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตรใหม จะมีระบบ SAN เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง 
ขอใหมีการทํางานรวมกันกับระบบ SAN ที่มีอยูเดิมดวย เพื่อใหเปนการสํารองขอมูล  

2) การขยายเพิ่มเวลาการใชบริการอินเตอรเน็ตวา ใหมีการขยายเพิ่มไดตามคําขอ โดยขอให
ผูประสงคตองการเพิ่มเวลาทําเรื่องรองขอมายังศูนยฯ และการขยายเพิ่ม Bandwidth  จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหใชเปน Wireless LAN ขนาด 20 Mb/Sec เนื่องจากไมตองเสีย
คาใชจายรายเดือน 

อาจารยสนิท สิทธิ รองประธานฯ ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) แนะนําใหระบุ E-Mail Address ในบันทึกรายงานการประชุม 
2) กองการเจาหนาที่ เวียนสอบถามเรื่อง E-Mail 
3) ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail แตตองไดรับความยินยอมจากผูรับดวย 

หัวหนาเลขานุการ ไดใหขอเสนอแนะดังนี้  
1) โปรแกรมคุมเวลา เนื่องจากมีงบประมาณเครือขายละ 2,000 บาท จึงยังไมอนุมัติ แตใน

เครื่อง รุน ACER ใหมที่จะไดจะมีโปรแกรมคุมเวลามาพรอมแลว 
2) หัวหนาฝายเครือขาย แนะนําในเรื่องการกําหนดรหัสผานแบบ Single SignOn วาใหทํา

ในขอบเขตของงานบุคลากรและระบบบัญชี 3 มิติ 
วารสาร IT ในที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 

1) ประธานฯ เสนอแนะใหมีคอลัมนแนะนําตัวนักศึกษาฝกงานและบุคลากรดวย 
2) รองประธานฯ เสนอแนะใหกําหนดคอลัมนประจําใหกับวารสาร 
3) หัวหนาเลขานุการ เสนอในที่ประชุมใหผูรับผิดชอบเปนบรรณาธิการ วารสาร IT ฉบับ

ถัดไป ใหฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ตเปนผูรับผิดชอบ โดยเนื้อหาใน
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วารสาร นาจะเกี่ยวของกับการแกไขปญหาไวรัส การแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอร หรือ 
Trick ตางๆ และเมื่อทําเสร็จในแตละฉบับใหนําไปวางไวหนาเว็บมหาวิทยาลัยและเว็บ
ศูนย IT 

 
3.2 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 

  ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามหัวขอดังนี้ 
1) เร่ือง Animation 
2) การปรับปรุงขอมูลเว็บไซดของหนวยงานตางๆ ที่ฝากไวที่ศูนยฯ 
3) รายงานรับ-จาย คาจัดทําโปสเตอร 

นายประวิทย วิมานทอง หัวหนาฝายฯ ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
1) กิจกรรมการประกวด Flash แนะนําขอมูลมหาวิทยาลัย ไดกําหนดสงวันสุดทายในวันที่ 

28 เมษายน 2549 โดยกําหนดใหผูสงเขาประกวดเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ
เทานั้น 

2) กิจกรรมการประกวด E-Learning ไดกําหนดสงสุดทายในวันที่ 28 เมษายน 2549 
เชนเดียวกัน 

3) ทางฝายไดดําเนินการถายทอดสดพิธีเปด-ปด ATOM เกมส โดยไดมีการเผยแพรผาน
ระบบอินเตอรเน็ต 

4) ขณะนี้ทางฝายฯ ไดจัดทํารายงาน ITTV จํานวน 3 เร่ือง และไดทําการเปลี่ยนแปลงโตะ 
ในหอง IT ช้ัน 3 เปนที่เรียบรอยแลว 

5) ไดจัดทํารายการทีวีจาก Cable TV โดยกําหนดเผยแพรวันละ 1 รายการ ผานทางระบบ 
Intranet 

6) มีการวางแผนและดําเนินการจัดรายงานขาว โดยนางสาวสุมาลี สุพรรณนอก และ
นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ ในเวลา 12.00 น. ผานจอพลาสมา และระบบอินเตอรเน็ต 

7) ไดดําเนินการทําสําเนาขอมูลใหกับหนวยงานตางๆ 
8) ฝายฝกอบรมฯ ไดดําเนินการฝกอบรมการใชโปรแกรม PowerPoint ใหกับภาควิชาทาง

สัตว ในวันที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 9.00-16.00 น. และจัดโครงการคายเยาวชน 
(Summer for Kid) ในวันที่ 27 มีนาคม ถึง 4 พฤษภาคม 2549 

นายสมพงษ วงศใหญ ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) ไดดําเนินการจัดทํา Back Office IT Training แลว โดยขณะนี้อยูในชวงทดสอบระบบ 
2) ไดจัดทําเว็บไซดของคณะตางๆ ซ่ึงไดขอใหทางศูนยฯ จัดทําให 3 คณะ ขณะนี้ไดแบงให

นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก และนางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ จัดทําคนละหนึ่งคณะ 
3) ไดจัดทําเว็บไซดกิจกรรมของศูนยฯ 
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4) การใชหองฝกอบรม ขอใชหองคอมพิวเตอรช้ัน 4 ดวย 
นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 

1) ไดรับผิดชอบออกแบบเว็บไซดของคณะศิลปศาสตร 
2) ไดรับผิดชอบออกแบบโปสเตอร โดยแยกราคาพิมพอยางเดียว และราคาพิมพพรอม

ออกแบบ 
นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 

1) ไดรับผิดชอบออกแบบเว็บไซดของคณะทองเที่ยว 
2) ไดรับผิดชอบในการเปนพิธีกรรายการ IT ชุมชน ซ่ึงเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแกไข

ปญหาไวรัส สินคาและอุปกรณทางดาน IT โดยจัดชวงเวลาอัดรายการในเวลา 10.00 น. 
และออกเผยแพรในวันถัดไป 

 ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
ประธานฯ ไดแนะนําวาในการฝกอบรมชวงเย็นในอนาคต ใหใชหองฝกอบรมที่อาคาร

เรียนหลังใหม 
  
3.3 ฝายวิจัยและพัฒนา 

 ฝายวิจัยและพัฒนา ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามหัวขอดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบ MIS เชน E-Office, E-Research, Single SignOn 
2) การพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานสําหรับผูบริหาร (DSS), การทําคลังขอมูล 
3) การจัดทําฐานขอมูล Online เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
4) การพัฒนาโปรแกรมโครงสรางอัตรากําลัง 
5) การปรับปรุงโปรแกรมสถิติบุคคล 
6) การปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนบุคลากร 
7) การประชาสัมพันธระบบงาน GIS 
8) แผนที่บุคลากรดวยระบบ GIS 
9) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคดวย GIS 
10) การสรางหองปฏิบัติการถายภาพและผลิตส่ือแบบบูรณาการ 
11) โครงการฝกอบรมและกิจกรรม GIS Day 
12) โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายนักแอนนิเมชั่น 
13) โครงการจัดตั้งเครือขายนักอนุรักษ 
14) งานฝกอบรมดานคอมพิวเตอรกราฟฟกสและแอนนิเมชั่น 
15) การสรางสื่อการเรียนรูในรูปแบบหนังสือและซีดีรอม 
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นายคลอก ประถมทรัพย ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
1) ระบบงาน E-Office ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการเปดซองประมูล 
2) การปรับปรุงระบบงานสารสนเทศบุคลากรผาน WEB แบบ Single Sign On ไดใช

รหัสผานของ E-Mail และรหัส IdCard รวมกัน โดยฐานขอมูลจากกองการเจาหนาที่จะ
แสดงเปนแบบ Read Only 

3) ในการจัดทําคลังขอมูลในชวงแรก จะขอแยกเปนฐานขอมูลหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา  
  นางสาวนพมาศ สุขใจ ไดรายงานตอที่ประชุม วาระบบงาน E-Research ขณะนี้กําลังอยูใน
ขั้นตอนการประสานงานกับสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร เพื่อขอระบบงานมาเชื่อมโยงเขากับ
ระบบงาน MIS 
  นายสมชาย  อารยพิทยา หัวหนาฝายฯ ไดรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 

1) เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานสําหรับผูบริหาร (DSS) วาขณะนี้อยูในชวง
ศึกษาการใชงานโปรแกรมรายงานผล และจัดเตรียมทีมงานเพื่อรวบรวมความตองการ
ของผูบริหาร  

2) การจัดเตรียมระบบคลังขอมูลออนไลน ไดจัดทีมงานจัดทําระบบ ดังนี้นายสมชาย อารย
พิทยา, นายคล็อค ประถมทรัพย และนางสาวนพมาศ สุขใจ 

3) การพัฒนาโปรแกรมโครงสรางอัตรากําลัง ขณะนี้ไดติดตั้งที่กองการเจาหนาที่แลว  
4) การปรับปรุงโปรแกรมสถิติบุคคล ไดแยกเปนบุคลากรสาย ก. สาย ข. และสาย ค. ซ่ึงใน

โปรแกรมเดิม มีฐานขอมูลไมละเอียดจึงไดยุบรวมไปอยูกับโปรแกรมระบบบุคลากรที่มี
ฐานขอมูลครอบคลุมกวา 

5) การปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนบุคลากร ซ่ึงเดิมไดจางบริษัท ICWorld เปนผูจัดทํา แต
ยังไมเสถียรนั้น ทางกองคลังอยากใชแตยังไมไดทําเรื่องรองขอมายังศูนย 

นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) การประชาสัมพันธระบบงาน GIS ไดจัดทําบอรดเพื่อประกาศขาวตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน 

GIS การใชหองปฏิบัติการ GIS ตําแหนงงานวางทางดาน GIS รวมถึงเรื่องที่หนาอาน
เกี่ยวกับ GIS  นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธผานนักศึกษาเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 
วิทยาการคอมพิวเตอร ปฐพีวิทยา และกําลังจะดําเนินงานรวมกับนายอุดมวิทย นักดนตรี
ในการจัดรายการ GIS Review ตอไป 

2) แผนที่บุคลากรดวยระบบ GIS กําลังวางแผนดําเนินการสรางระบบในสวนของศูนย IT 
เปนอันดับแรกของระบบงาน 

3) โครงการฝกอบรมและกิจกรรม GIS Day จะทําเรื่องขออนุมัติโครงการฝกอบรมเรื่อง 
Geodatabase โดยจะดําเนินการหาลูกคากอน โดยการประชาสัมพันธผานนักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาการคอมพิวเตอร ปฐพี SLuse และองคกรภายนอก ที่มี
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ความสนใจดาน GIS ซ่ึงหากไมสามารถหาผูเขาอบรมได จําเปนตองชะลอโครงการ
ฝกอบรมไป 

นายอุดมวิทย นักดนตรี ไดรายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคดวย GIS นั้นขณะนี้ไดดําเนินการติดตอประสานงานกับ

คุณรัฐพล ญาติมิตรหนุน และอาจารยปราโมทย ขลิบเงินแลว โดยขั้นแรกจะวางแผน
ดําเนินการที่อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยจัดใหนักศึกษาฝกงานไปสํารวจอุปกรณ
ไฟฟา ภาระโหลดของไฟ ตําแหนงสวิตซ ปล๊ักไฟ  

2) การสรางหองปฏิบัติการถายภาพและผลิตส่ือแบบบูรณาการ ขณะนี้ไดจัดทําเสร็จแลว 
3) การจัดทํารายการ ITTV ไดวางผังรายการไวจํานวน 7 รายการ ไดแก 

3.1) Smo of Cowboy 
3.2) Maejoband Show Time 
3.3) GIS Viwer 
3.4) Health and Law 
3.5) Entertainment 
3.6) IT_TV NEWS ซ่ึงรวมงานกับฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ในชวงเวลา 

9.00-9.30 น. 
3.7) Special Event ซ่ึงเปนการสัมภาษณบุคคลที่นาสนในมหาวิทยาลัยแมโจ 

4) Server ที่ใชในการดําเนินรายการสตูดิโอ มี 3 ตัว ดังนี้คือ Server IT_TV , Server Bannok  
Studio และ Server ITMedia  

5) โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายนักแอนนิเมชั่น ไดสรางเครือขายเปนที่เรียบรอยแลว แต
สําหรับโครงการจัดตั้งเครือขายนักอนุรักษขอยกเลิก เนื่องจากไมมีผูสมัคร 

6) การสรางสื่อการเรียนรูในรูปแบบหนังสือและซีดีรอม จะเตรียมดําเนินงานในเดือน
มิถุนายน 

  นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล ไดรายงานในที่ประชุมเกี่ยวกับระบบงานยานพาหนะ วาไดติดตอ
ประสานงานกับกองยานพาหนะ เพื่อศึกษาความตองการของผูบริหาร และเงื่อนไขของระบบ โดยจะ
วางแผนระบบออกเปน 3 สวนคือ สวนผูใชทั่วไป เพื่อใชในงานจองรถ และ สวนของกองยานพาหนะ 
เพื่อจัดอนุมัติการใชรถ และสวนขอมูลคนขับ 
 
ขอเสนอแนะในที่ประชุม 

1) ประธานฯ ใหนายอุดมวิทย นักดนตรี ใชศัพทในการวางผังรายการที่ถูกตอง ไมจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษ หากใช ขอใหใชอยางถูกตอง โดยเฉพาะรายการ Smo of Cowboy และ Heath 
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and Law ขอใหแกไขใหถูกตองดวย และขอใหตรวจสอบ Bandwidth ที่ใชในการถายทอด
รายงานตางๆ ดวย 

2) รองประธานฯ ใหแบงนักศึกษาฝกงานชวยงานในสวน ESS และ DSS 
3) หัวหนางานเลขานุการ ใหนายสมชาย อารยพิทยา จัดพิมพขอมูลที่สงสกอ. ใหกองแผนงาน

ดวยหนึ่งชุด 
4) งาน GIS หัวหนางานเลขานุการ ขอใหทําระบบทะเบียนครุภัณฑศูนย IT กอน สวนงานแผน

ที่บุคลากรดวยระบบ GIS นั้นใหเล่ือนออกไป 
 

3.4 ฝายบริหารงานทั่วไป 
ฝายบริหารงานทั่วไป ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามหัวขอดังนี้ 
1) รายงานรับ-จาย เงินรายไดและเงินงบประมาณ 
2) กิจกรรม 5 ส. 
3) สถิติการใชงานตางๆ ของฝายชางเทคนิค 
นางพรสวรรค ดวงบาล หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ไดรายงานในที่ประชุมดังนี้ 
1) รายงานรับ-จายเงิน รายไดและเงินงบประมาณ 
 

สรุป รายรับ-รายจาย เงินรายได 
ระหวางเดือน ตุลาคม 2548-กุมภาพันธ 2549 

คาตอบแทน 
 - นักศึกษาชวยปฏิบัติงาน       264,683     บาท 
 - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        93,520     บาท 
 - โอนเงินใหกองกิจการฯ       170,100     บาท 
 - กรรมการตรวจรูปเลมชํานาญการ          6,900     บาท 
 - ผูสงผลงานเขาประกวด (Animation)       14,000     บาท 
 - คณะทํางานจัดการประกวด        10,000     บาท 
   รวมเงิน       559,203     บาท 
คาใชสอย 
 - คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร      864,330     บาท 
 - คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ        30,182     บาท 
 - คาลงทะเบียนฝกอบรม            1,500     บาท 
 - คาเชนโดเมนเนม               856     บาท 
 - คาจางเหมาบริการ            8,000     บาท 
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 - คาสมัครสมาชิกผูดูแลเว็บ           3,500     บาท 
 - โอนเงินซื้อครุภัณฑ       326,880     บาท 
 - โอนเงินใหกองแผนงาน (สัมมนาสัญจร)       67,000     บาท 
 - โอนเงินใหคณะวิทย (คาซุมอาหาร)         3,000     บาท 
   รวมเงิน                  1,305,248     บาท 
คาวัสดุ 
 - สํานักงาน        193,528     บาท 
 - คอมพิวเตอร        219,128     บาท 
 - ไฟฟาและวิทยุ          92,390     บาท 
 - งานบานงานครัว            1,930     บาท 
 - กอสราง           43,607     บาท 
 - โฆษณา             4,705     บาท 
   รวมเงิน       555,288     บาท 
คาสาธารณูปโภค 
 - คาเชาวงจรเสียง       308,160     บาท 
 - คาโทรศัพท             8,057     บาท 
 - คาเชาสัญญาณการสื่อสาร      934,303     บาท 
   รวมเงิน                   1,250,520     บาท 
กองทุนสินทรัพยถาวร 
 - คาซอมแซมครุภัณฑ          38,250     บาท 
 - คาครุภัณฑ        326,880     บาท 
   รวมเงิน       365,130     บาท 

 
สรุป รายรับ-รายจาย เงินงบประมาณ 

ระหวางเดือน ตุลาคม 2548-กุมภาพันธ 2549 
คาใชสอย 
 - คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ        90,490     บาท 
 - คาจางเหมาบริการ           1,800     บาท 
   รวมเงิน         92,290     บาท 
คาวัสดุ 
 - สํานักงาน        149,016     บาท 
 - กอสราง             1,835     บาท 



 11

   รวมเงิน       150,851     บาท 
 

สรุปรายรับจากการดําเนินงาน 
 1.  คาพิมพงาน            3,395     บาท 
 2.  คาพิมพโปสเตอร           5,200     บาท 
 3.  คาเชาสถานที่          44,200     บาท 
 4.  คาลงทะเบียนฝกอบรม        62,480     บาท 
 5.  เงินสนับสนุนจากบริษัท ESRI        25,000     บาท 
   รวมทั้งส้ิน      140,275     บาท 
 

2) กิจกรรม 5 ส. ไดดําเนินการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรบางสวนใหกับบานเด็กกําพรา 
 

  นายนิพนธ พิมาสน ไดรายงานในที่ประชุมวางานซอมบํารุงขณะนี้ มักประสบกับปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรติดไวรัส จึงไดขอโปรแกรมสแกนไวรัสจากภาคประมง มาใช ซ่ึงไดผลเปนอยางดี 
 ขอเสนอแนะในที่ประชุม 

1) ประธานฯ ขอใหฝายบริหารทั่วไปจัดทํารายงานงบประมาณเปนไตรมาสหรืออยางนอยราย
เดือน เพื่อใชในการเปรียบเทียบการใชงบประมาณของศูนยฯ 

2) นายวุฒิพล คลายทิพย ไดเสนอแนะวาโปรแกรม Trend Micro เปนโปรแกรม Antivirus จึง
ไมสามารถตรวจพบพวก Spyware ได ซ่ึงการแกไขปญหาเรื่องไวรัส โดยการซื้อโปรแกรม
มาจะเปนการลงทุนที่สูง จึงใหใชวิธีการใหความเขาใจกับผูใช และการดาวนโหลด
โปรแกรมปองกันไวรัสไวใชจากอินเตอรเน็ตแทน 

  
ปดการประชุม เวลา 11.42 น. 
 
 

นางสาวณฐักฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 
 

นางพรสวรรค ดวงบาล 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


